

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


จากการติดตามครั้งที่ ๒ โดยให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๖๒



การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.....


๑. ตัวชี้วัดย่อย : รวมจำนวน๘..... ข้อ

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน๖.... ข้อ				
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร	-	<p align="center">ทบ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดมาตรการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเจาะบ่อบาดาล (ท่อน้ำ) ที่ สทบ.เขต ต่าง ๆ ได้จัดซื้อและเก็บสำรองไว้เป็นจำนวนมาก ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน โดยให้พิจารณากระจายไปใช้ปฏิบัติงานใน สทบ.เขต ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันท่อน้ำเสื่อมสภาพและทำให้ราชการเสียหายจากการเก็บท่อน้ำไว้เป็นเวลานาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีนโยบายวางแผนการใช้ท่อกรุ ท่อกรอง บ่อน้ำบาดาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อสั่งการต่อท้ายหนังสือสำนักพัฒนาน้ำบาดาล เลขที่ ๐๕/๑๖๘๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามข้อเท็จจริงความว่า</p> <p>๑) เพื่อให้การบริหารพัสดุประเภทท่อ ท่อกรอง สำหรับก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ และใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ควรให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ – ๑๒ ที่มีท่อกรุ ท่อกรอง คงเหลือน้อย ไปเบิกจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตข้างเคียง นำมาใช้ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้แต่ละสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต วางแผนการสำรองท่อกรุ ท่อกรอง คงเหลือให้เพียงพอ สำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือภัยแล้ง</p> <p>๒) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่ได้รับงบประมาณ</p>	 เอกสารหลักฐาน ๕

ตรวจราชการ เขต/ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรเจาะบ่อน้ำบาดาล ทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักรลดลง ควรมีการวางแผนซ่อมแซมเครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาน้ำบาดาลมีข้อเสนอให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ - ๑๒ จัดซื้อ ท่อกรู ท่อกรอง จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่าที่จำเป็น และนำเงินที่เหลือมาเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักร</p>	
		<p>๒) กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด กรณีที่ไม่แน่ใจและไม่ชัดเจนในการปฏิบัติควรหารือฝ่ายกฎหมายพิจารณาถ่วงดุลในขั้นต้นก่อน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานในสังกัดได้มีการกำกับ ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัสดุและที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน และหากพบกรณีปัญหาใด หรือมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนให้หารือกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่มนิติการ โดยเร็ว</p>	 <p>เอกสารหลักฐาน ๖ (ตัวอย่างการดำเนินงาน)</p>
		<p>๓) กำหนดแผนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ - ๑๒ มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ต่อผู้บริหาร ๒) ให้มีการกำกับ ควบคุม คุณภาพการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินตามที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ๓) การติดตามตรวจสอบในพื้นที่ โดย สำนักผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ๔) การออกแบบสำรวจเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาล โดยมีการสำรวจเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว 	 <p>เอกสารหลักฐาน ๗</p>

ตรวจราชการ เขต/ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ	
		๔) ให้ สทบ.เขต ทุกเขตเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติและจัดทำรายละเอียด ส่งให้ ทสจ. เพื่อให้ ทสจ. รวบรวมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการสนับสนุนตามภารกิจของกระทรวงฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ - ๑๒ ได้จัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร รวมทั้ง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากร ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ และได้จัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบ	 เอกสารหลักฐาน ๘
เขต ๔ ๒๖ - ๒๗ ก.พ ๒๕๖๒ ณ จังหวัด สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม	๑) การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ผู้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มีหนี้ค้างค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ๑.๑) ปัจจุบัน สนง.ทสจ.สมุทรสาคร มีคดีฟ้องร้องลูกหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลที่อยู่ในชั้นศาล และสืบหาทรัพย์สิน ๑๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๔๘๖,๕๖๒ บาทและมีลูกหนี้ที่กำลังดำเนินการเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องอีก ๓ รายซึ่ง สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ประสบปัญหา คือ ไม่มีนิติกรในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว และได้ขอรับการสนับสนุนนิติกรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยงานได้เต็มที่เนื่องจากมีภารกิจต้องไปช่วยปฏิบัติงานในจังหวัดอื่น ๑.๒) สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ได้	๕) กำหนดมาตรการทางกฎหมายกับผู้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีที่ไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และมีหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล โดยพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดมาตรการยุติการต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เป็นต้น ดังเช่น การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกรณีหากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าภายในเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯ จะตัดกระแสไฟฟ้า และจะต่อกระแสไฟฟ้าให้ภายหลังจากชำระค่าใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศเกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) เมื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตราดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งมีอำนาจฟ้องคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จะต้องส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลดังกล่าวต่อศาลเพื่อบังคับให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระ โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ และการนำส่งรายได้ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บัญญัติว่า เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ ดังนั้น จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้	-

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	<p>ขอหารือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณี นายสหาย พงษ์บุบผา ไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูร์กซ์ น้ำบาดาล และมีหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูร์กซ์น้ำบาดาล (ต่อเนื่อง ๔ ปี) ตั้งแต่งวดที่ ๓-๔/ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑-๔/๒๕๕๘ งวดที่ ๑-๔/๒๕๕๙ และงวดที่ ๑-๓/๒๕๖๐ เป็นเงิน จำนวน ๙๑๘,๓๕๐.๒๖ บาท สนง.ทสจ. สมุทรสาคร จะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตดังกล่าวให้นายสหาย พงษ์บุบผา ได้หรือไม่</p> <p>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจ้งว่า ให้ สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีค่าใช้จ่าย น้ำบาดาลและค่านูร์กซ์น้ำบาดาลต่อศาลและบังคับคดีให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในอายุความ และเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเห็นธรรมและคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ตามหนังสือ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ที่ ทส ๐๗๐๔/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>		<p>ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูร์กซ์น้ำบาดาลได้ เมื่อมีการเพิกถอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลดังกล่าวแล้ว ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นอันสิ้นอายุนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอนนั้น ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวอีกต่อไป แต่ทั้งนี้การเพิกถอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นการออกคำสั่งทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในการออกคำสั่งโดยมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร และจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย</p>	
๑๒ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์		๗) ให้สทบ.เขต ๘ (ราชบุรี)สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รูปแบบที่ ๓ (พลังงานโซลาเซลล์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบ คีรีขันธ์ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่สามารถบริหารจัดการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) ได้สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการโครงการ และใช้น้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ยั่งยืน	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
		และนำรายได้มาบำรุงรักษาอุปกรณ์หาก เกิดการชำรุด		
รวม			๖ ข้อ	
๒. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน๒..... ข้อ				
<p>เขต ๔ ๒๖ – ๒๗ ก.พ ๒๕๖๒ ณ จังหวัด สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม</p>	<p>๑) การดำเนินการต่ออายุ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ผู้รับอนุญาตใช้ น้ำบาดาลที่มีหนี้ค้ำค่าใช้น้ำบาดาล และ ค่านูรักษ์น้ำบาดาล</p> <p>๑.๑) ปัจจุบัน สنج.ทสจ. สมุทรสาคร มีคดีฟ้องลูกหนี้ค้ำชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลที่อยู่ในชั้นศาล และสืบหา ทรัพย์สิน ๑๔ ราย รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๒๓,๔๘๖,๕๖๒ บาทและมีลูกหนี้ที่กำลัง ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการฟ้องอีก ๓ รายซึ่ง สنج.ทสจ.สมุทรสาคร ประสบ ปัญหา คือ ไม่มีนิติกรในการดำเนินการ เรื่องดังกล่าว และได้ขอรับการ สนับสนุนนิติกรจากกรมทรัพยากรน้ำ บาดาลมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการ ฟ้องร้องบังคับคดีค่าใช้น้ำบาดาลและค่า อนุรักษ์น้ำบาดาล แต่เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถช่วยงานได้เต็มที่เนื่องจากมี ภารกิจต้องไปช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด อื่น</p> <p>๑.๒) สنج.ทสจ.สมุทรสาคร ได้ ขอหารือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณี นายสหาย พงษ์บุบผา ไม่ชำระค่าใช้น้ำ บาดาลและค่านูรักษ์ น้ำบาดาล</p>	<p>๖) พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่ง นิติกรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้ เพียงพอต่อการสนับสนุน สนง.ทสจ.ทั่ว ประเทศ ในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับ คดีค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษ์น้ำ บาดาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินคดี จนกว่าคดี จะถึงที่สุด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อยู่ระหว่างการปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ใน สังกัดกลุ่ม นิติการเพิ่มจำนวน ๓ อัตรา ซึ่งผ่านการ พิจารณาของ อ.ก.พ.กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้ว และ อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<div data-bbox="1759 570 1913 716" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">เอกสารหลักฐาน ๙</p>

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	<p>และมีหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ต่อเนื่อง ๔ ปี) ตั้งแต่งวดที่ ๓-๔/ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑-๔/๒๕๕๘ งวดที่ ๑-๔/๒๕๕๙ และงวดที่ ๑-๓/๒๕๖๐ เป็นเงิน จำนวน ๙๑๘,๓๕๐.๒๖ บาท สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จะสามารถดำเนินการทอใบอนุญาตดังกล่าวให้นายสหาย พงษ์บุบผา ได้หรือไม่</p> <p>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจ้งว่า ให้ สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีค่าใช้จ่าย น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลต่อศาลและบังคับคดีให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในอายุความ และเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเห็นธรรมและคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ตามหนังสือ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ที่ ทส ๐๗๐๔/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>			
๑๒ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์		๘) ประสานงานกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย เพื่อพิจารณาสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในสถานีเพาะเลี้ยง สัตว์ สำหรับใช้น้ำปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหาร สัตว์	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจะรายงานผลการดำเนินงานต่อไป	-
รวม			๒ ข้อ	
<u>รวมทั้งหมด</u>			๘ ข้อ	

